
                           สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่หน่ึง  ประจําป!พุทธศักราช  2560 

วันอังคารที่  8  สิงหาคม  2560  เวลา  15.00  นาฬิกา 
ณ ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
****************************************** 

ผู/มาประชุม 

1.   นายสธุีระพงษ� วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
2.   นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
3.   นางทรงศรี             คมขํา  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
4.   นายสะอาด  ป1ญญาดี  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 3 
5.   นายวัชรพงศ� ป4โย  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
6.   นายสิทธิการ   หวันแก9ว ส.อบจ.ชร.  อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๕ 
7.   นายกิฒฒิชัย อ่ินสุวรรณ ส.อบจ.ชร.   อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 7  
8.   นายสวัสดิ์    แสงบุญ  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
9.   นางอิสราง  อุดม  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
10. นายชัยยนต�  ศรีสมุทร ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
๑1. นายบัณฑิต   สุรินเปา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
๑2. นายประเสรฐิ ชุ�มเมืองเย็น ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
13. นายวสพุล  จตุรคเชนทร�เดชา ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
14. นายพงษ�ทร  ชยาตุลชาต ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
15. ว�าท่ี ร.ต.จีรศักด์ิ จูเปาะ  ส .อบจ.ชร.  อําเภอแม�สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
16. นางสาวอัญรัตน� จอมวุฒิ  ส .อบจ.ชร.  อําเภอแม�สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
17. นายฉัตรชัย  อภิสุนทรกุล ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม�ฟIาหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 1  
18. นายพิเชษฐ�  สุหอม  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงปJาเปIา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
19. นายบุญตัน  เสนคํา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
20. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี ๒  
21. นายสมชาต ิ ขวัญชัย   ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�ลาว  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
22. นายฑราวุธ  กันทะเขียว ส.อบจ.ชร.  อําเภอขุนตาล  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
23. ร.ต.อ.ดอน  สมควร  ส.อบจ.ชร. อําเภอเวียงแก�น  เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ผู/ลาประชุม 

1. นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 1  
2. นายเสน�ห�   ป1ญญาดี  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 2  
3. นายอําพล  เวียงสิมา ส.อบจ.ชร. อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
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4. นายจิราย ุ  เผ�ากา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
5. นายอนุภาส  ปฏิเสน  ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
6. ส.ต.ต.ชมชาติ  กัปปะหะ ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
7. นางอมรรัตน�  รัตนาชัย  ส.อบจ.ชร. อําเภอแม�ฟIาหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
8. นายสมเพชร  วงษา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงปJาเปIา เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
9. นายปภาน  นัยติ๊บ  ส.อบจ.ชร.   อําเภอเวียงเชียงรุ9ง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
10. นายคณิสร  จันทราพูน ส.อบจ.ชร.   อําเภอดอยหลวง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
11. นายประสิทธิ ์ ท9าวชัยมูล ส.อบจ.ชร.   อําเภอปJาแดด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
12. นายสุวัฒน�  ตระกูลโรจน� ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ผู/เข/าร�วมประชุม 

1. นายบรรเจิด    ภูสมศรี       รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน9าที่        
      นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
2. นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์  รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
      ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
3. นายสมศักดิ์          ไชยชมภู   ผู9อํานวยการกองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
4. นายสมชาต ิ  วัฒนากล9า  ผู9อํานวยการสาํนักการช�าง 
5. ดร.เกียรติคุณ  จันทร�แก�น  ผู9อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รักษาการแทนผู9อํานวยสาํนักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. นางนภาภัณฑ�  ต�วนชะเอม   ผู9อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
7. นางสาวอนงค�  เยาว�ธาน ี  ผู9อํานวยการกองคลัง 
8. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู9อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
9. นายวัฒนา  ทันเรือน   ผู9อํานวยการกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
10. นางทัชชา  สามัคคีนิชย�  ผู9อํานวยการกองปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. นายดรุณพัฒน� อินดี   หัวหน9าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
12. นายบุญสม  ฤกษ�อุดม  ผู9อํานวยการส�วนวิศวกรรมการก�อสร9าง 
13. นางสายสมร  ทิพย�โพธิ ์  หัวหน9าฝJายนิติการและการพานิชย� 
14. นางสาวบุญญาพร นาคนิล   หัวหน9าฝJายตรวจติดตามและประเมิน 
15. นางสาวสพุิน สมบูรณ�ชัย  หัวหน9าฝJายการเงิน 
16. นางสาวอัมไพวรรณ มณี   หัวหน9าฝJายบัญช ี 
17. นางสาวชฎากาญจน� สุรินทร�   หัวหน9าฝJายจัดหาพัสด ุ
18. นายอดิศร  กาจินา   หัวหน9าฝJายทะเบียนพัสดุ 
19. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน9าฝJายพัฒนาอาชพีและการท�องเที่ยว   
20. นางสาวไพวรรณ� อารีย�   หัวหน9าฝJายสรรหาและบรรจแุต�งตั้ง รักษาราชการแทน  
      ผู9อํานวยการกองการเจ9าหน9าท่ี 
          /นางรัชนี... 
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21. นางรัชน ี  ชูบุปผา   หัวหน9าฝJายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
22. นายทรงวุฒ ิ พุทธิสกุลชัย  หัวหน9าฝJายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม 
23. นางสายใจ  ไปรเวท   หัวหน9าฝJายเร�งรัดและจัดเก็บรายได9 
24. นางสายสมร  ชื่นใจ   หัวหน9าฝJายกิจการสภา อบจ. 
25. นางจิตรา  กาว ี   หัวหน9าฝJายการประชุมสภา อบจ. 
26. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน9าฝJายงบประมาณ 
27. พันจ�าเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน9าฝJายการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
28. นางสาวพิมลพรรธน� จินดาขัด  หัวหน9าฝJายบริหารทั่วไป 
29. นายปรีชา  พัวนุกุลนนท�  ผู9เชี่ยวชาญองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
30. นายณรงค�ศักดิ์ ขันทะ   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
31. นางสาวจุฬาลักษณ� ณ เชียงตุง  นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ   
32. นางอุไร  สุภาวรรณ  เจ9าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
33. นายประสิทธิ ์ เด�นศิริโยธา  นิติกรปฏิบัติงาน 
34. นางสุกัลยา  โพธิวฒัน�  เจ9าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
35. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   ผู9ช�วยเจ9าพนักงานธุรการ 
36. นางสาวจุฑาทิพย� ชัยศรีสวัสดิ ์  ผู9ช�วยเจ9าหน9าท่ีบันทึกข9อมูล 
37. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู9ช�วยนายช�างอิเล็กทรอนิกส� 
38. นางสาวนิราพร ธรรมขันกาศ  เจ9าหน9าท่ี อบจ.เชียงราย 
39. นายวชรพงษ� สาริวงค�   ผู9ช�วยเจ9าหน9าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
40. นางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร�  นักวิชการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ 
41. นางกรกนก  โจลัตสาห�กุล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
42. นางสาวพราวศรี เฟUVองฟู   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
43. นายฉาง  แซ�จาง   ประชาชน 
44. นางสาวพรไพรินทร� คุณมาก   นักประชาสัมพันธ�ปฏิบัติการ 
45. นางสาวสุธาทิพย� สุทธศิลปX  ผู9ช�วยเจ9าหน9าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
46. นายศุภกร  รุ9งคมชาญ  นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
47. นางลาลิตา  หม9อศรีชัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
48. นางสาวดาริกา นันทชัย   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
49. นางป1ทมา  สมประสงค�  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
50. นายยุทธพงษ� ป4นคํา   พนักงานขับรถยนต� 
51. นางสาวอารีวัลย� สินธุคํา   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
52. นางสาวธัญญพัทธ� ศิจิตต�   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
53. นายชวลิต  มหาชัย   ประชาชน 
54. นางคริสมาตร ธรรมชื่น   ประชาชน 

 

          /เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญสมาชิกเข9าห9องประชุมครับ เชิญท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป 

เทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน  ท�านปฏิบัติหน9าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ท�านรองประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู9ทรงเกียรติ    และผู9เข9าร�วม
ประชุมทุกท�าน ผมได9นับองค�ประชุม ครบองค�ประชุม ก�อนจะดําเนินการตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได9อ�านประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด

เชียงราย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่หน่ึง ประจําปYพุทธศักราช  2560 
ตามมติที่ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสี่ ประจําปY

พุทธศักราช 2559 เม่ือวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ได9กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
ประจําปYพุทธศักราช 2560 เร่ิมตั้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปZนต9นไป มีกําหนด 45 วัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  24  แห�งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พุทธศักราช  
2540 และแก9ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ   
สมัยท่ีหนึ่ง  ประจําปYพุทธศักราช  2560  ตั้งแต�วันที่ 1  สิงหาคม 2560 เปZนต9นไป มีกําหนด   45 วัน           
จึ งประกาศให9ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วัน ท่ี  31 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช  2560                       
ลงชื่อ นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ/งให/ทีป่ระชุมทราบ 
- การยกเลิกโครงการใช9จ�ายเงินสะสม ประจําปYงบประมาณ พุทธศักราช 2559 ซ่ึงสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได9อนุมัติให9ใช9จ�ายเงินและเปลี่ยนแปลงการใช9จ�ายการใช9จ�ายเงินสะสม ตาม
โครงการก�อสร9างฝายนํ้าล9น คสล. หมู� 5 ตําบลเกาะช9าง อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย 

- การประกาศใช9แผนพัฒนาท9องถ่ินสี่ปY (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มีผลบังคับตั้งแต�วันที่ 23 
มิถุนายน เปZนต9นไป 

- การประกาศใช9แผนพัฒนาสามปYองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 และนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได9ประกาศใช9แล9ว เม่ือวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 
 
 
 
          /ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบียบวาระที่  2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  
                                  เชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป!  
                                  พุทธศักราช 2560 

นายพิเชษฐ�  สุหอม ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพและท�านสมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู9ทรงเกียรติทุกท�าน  
กระผม นายพิเชษฐ�  สุหอม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  อําเภอเวียงปJาเปIา  

เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการตรวจรายงาน           
การประชุม สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปYพุทธศักราช  
2560  เม่ือวันจันทร�ท่ี 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2560  ซ่ึงคณะกรรมการได9ตรวจสอบความถูกต9องของ 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คราวดังกล�าวแล9ว จึงได9นําเสนอต�อที่ประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
          ท�านสมาชิกผู9ทรงเกียรติครับ  รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย         
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง ประจําปY พุทธศักราช 2560 เม่ือวันจันทร�ท่ี 19 มิถุนายน พุทธศักราช 
2560   มี 92 หน9า กรุณาได9ตรวจสอบด9วยว�า  มีข9อความใดไม�ถูกต9อง  ต9องแก9ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ9าง  ขอ
เชิญครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ถ9าไม�มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด9วยนะครับ  มีสมาชิกท�านใดให9การรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปYพุทธศักราช 2560  
โปรดยก มือข้ึนครับ  เปZนอันว�าท่ีประชุม  มีมติให9การรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง ประจําปY พุทธศักราช 2560 เม่ือวันจันทร�ที่ 19  มิถุนายน 
พุทธศักราช 2560  

ด9วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  21 เสียง        งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเข/าร�วม 
                               เป=นคณะกรรมการพัฒนาองค�การบรหิารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ขอเชิญท�านปฏิบัติหน9าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร       
                             ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทุกท�าน 
 ด9วยนายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�จัน เขต 1 
ได9ลาออกจากการเปZนคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต�วันที่ 26 มิถุนายน 
2560 นั้น 
          /ตามระเบียบ... 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด9วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท9องถ่ิน 
พุทธศักราช 2558 ข9อ 8 กําหนดให9ผู9บริหารท9องถ่ินแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท9องถ่ิน ประกอบด9วย (3) 
สมาชิกสภาท9องถ่ินที่สภาท9องถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท9องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท9องถ่ิน และแนวทางการคัดเลือกและแต�งตั้งกรรมการพัฒนา
ท9องถ่ิน กรณีที่สภาท9องถ่ินคัดเลือก ในกรณีท่ีผู9ได9รับการคัดเลือกลาออกหรือพ9นจากตําแหน�ง ให9จัดให9มีการ
คัดเลือกแทนผู9ที่พ9นไปภายในสี่สิบห9าวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งว�างลง และให9ผู9ซ่ึงได9รับการคัดเลือกแทนน้ันอยู�ใน
ตําแหน�งเพียงเท�าวาระที่เหลืออยู� ดังน้ัน เพื่อให9มีคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายท่ี
สภาท9องถ่ินคัดเลือกครบตามจํานวนท่ีระเบียบ ฯ กําหนด และร�วมปฏิบัติงานในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  

ดังน้ัน จึงเรียนมาเพื่อเสนอให9สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได9พิจารณาดําเนินการคัดเลือก
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จํานวนหนึ่งท�าน ตามข9อ 3 เข9าร�วมเปZนคณะกรรมการพัฒนา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติหน9าที่ตามกฎหมายที่กําหนดต�อไป  

จึงเรียนเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได9โปรดพิจารณาต�อไป 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  คณะกรรมการชุดนี้จะคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

จํานวน 1 ท�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด9วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท9องถ่ิน 
พุทธศักราช 2558 ขอเชิญท�านสมาชิกเสนอครับ จํานวน 1 ท�านครับ เชิญครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
  เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ 
 กระผม นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งท่ี
1  อําเภอเชียงของ ขอเสนอ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเข9าร�วมเปZนคณะกรรมการพัฒนา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ท�าน คือ นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งท่ี 2  อําเภอเมือง 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอผู9รับรองด9วยครับ มีผู9รับรองคือ 

 1. นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 2. นายบุญตัน  เสนคํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
   มีผู9รับรองถูกต9อง มีผู9ใดจะเสนอผู9อ่ืนอีกหรือไม� เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีก เปZนอันว�าท่ี
ประชุมเห็นชอบให9สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเข9าร�วมเปZนคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ท�าน คือ นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขต
เลือกตั้งท่ี 2  อําเภอเมือง 

 
 
 
          /ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระที่  4    เร่ือง  การกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย      
                                 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําป! พุทธศักราช  2560 

ขอเชิญเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายแจ9งข9อระเบียบ    

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
การกําหนดสมัยประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสามัญ ประจําปY ตามพระราชบัญญัติองค�การ

บริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก9ไขเพิ่มเติม มาตรา  22  บัญญัติว�าในปYหน่ึงให9มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปY ให9สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดกําหนด โดยสมัยประชุม
สามัญให9มีกําหนดสี่สิบห9าวัน    

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด9วย ข9อบังคับการประชุมสภาท9องถ่ิน  พ.ศ. 2547  กําหนดว�า ข9อ 21 
วรรค 3 ในกรณีท่ีไม�ได9กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปYไว9  ให9ประธานสภาท9องถ่ินนําปรึกษา ในท่ี
ประชุมสามัญประจําปYอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได9  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได9แจ9งข9อระเบียบแล9ว ดังน้ัน จึงขอเชิญ      

ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เสนอวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง  ประจําปY
พุทธศักราช 2560  นะครับ 

นางทรงศรี  คมขํา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ 

  ดิฉัน นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง  เขต 2            
ขอเสนอวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง  ประจําปYพุทธศักราช  2560  คือวันที่ 15 เดือนกันยายน 
พุทธศักราช 2560  เปZนต9นไปมีกําหนด 45 วัน  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอผู9รับรองด9วยครับ มีผู9รับรองคือ 
 1. นายบัณฑิต  สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 2. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

มีผู9รับรองถูกต9อง มีผู9ใดจะเสนอผู9 อ่ืนอีกหรือไม�  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอเปZนอย�างอ่ืนอีก 
เปZนอันว�ามติที่ประชุมเห็นชอบให9วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปYพุทธศักราช 2560               
คือวันท่ี 15 กันยายน 2560 เปZนต9นไป  มีกําหนด 45 วัน       

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ การจําหน�ายหน้ีสูญ 
ขอเชิญท�านปฏิบัติหน9าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ 

 

 

 

          /นายบรรเจิด... 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การ                        
                          บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ด9วยองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได9นําอาคารศูนย�การค9าชายแดนสามเหลี่ยมทองคําและอาคาร
สํานักงานขนส�ง ให9บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด เช�าช�วงมีกําหนดเวลา 3 ปY นับตั้งแต�วันท่ี 1 กุมภาพันธ� 
2547 – 31 มกราคม 2550 อัตราค�าเช�าปYละ 35,000.00 บาท แต�บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด    
ผิดสัญญาเช�า องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายจึงได9ยกเลิกสัญญาเช�าและฟIองร9องคดีต�อศาลเพื่อเรียกร9อง         
เงินค�าผิดสัญญา ซ่ึงศาลได9มีคําพิพากษาให9บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด ชําระเงินจํานวน 516,915.15 
บาท พร9อมดอกเบ้ียอัตราร9อยละ 7.5  คิดเปZนมูลค�าความเสียหายท้ังสิ้น 664,877.93 บาท 

ศาลล9มละลายกลางมีคําสั่งพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคช่ัน จํากัด เม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2550 และกรมบัญชีกลางได9แจ9งผลการพิจารณาว�า จํานวนหนี้ของเจ9าหนี้ที่มีประกัน ที่ยื่นคําขอรับ
ชําระหน้ีในคดีล9มละลายมีมากกว�ากองทรัพย�สินของลูกหนี้ เปZนจํานวนมาก ทําให9เจ9าหนี้ที่ไม�มีประกันไม�สามารถ
ได9รับชําระหน้ีจากกองทรัพย�สิน ของลูกหนี้ในคดีล9มละลายได9 แม9องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายในฐานะ
เจ9าหนี้ไม�มีประกัน จะยื่นคําขอรับ รับชําระหน้ีได9ทันภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ไม�ปรากฏว�ามีทรัพย�สิน
เพียงพอให9บังคับชําระหนี้ได9 อีกท้ัง ขณะนี้จะครบกําหนดที่ค9างชําระเปZนเวลา 10 ปY ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2560 แล9ว และองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได9ดําเนินการเร�งรัดติดตามขอรับชําระหนี้จากเจ9าพนักงาน
พิทักษ�ทรัพย�แล9ว แต�ไม�สามารถจัดเก็บได9 เนื่องจาก บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด ถูกศาลล9มละลายกลาง
มีคําสั่งให9เปZนบุคคลล9มละลายไม�มีทรัพย�สินจะเรียกชําระหน้ีได9 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด9วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท9องถ่ิน พ.ศ. 2547 

หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหน�ายหน้ีสูญ 
ข9อ 97 หากองค�กรปกครองส�วนท9องถ่ิน มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ท่ีค9างชําระเกินกว�าสิบปYข้ึนไป         

ด9วยเหตุหน่ึงเหตุใด และได9ดําเนินการแล9ว ดังน้ี 
(1) เร�งรัดติดตามให9มีการชําระหน้ีแล9ว แต�ไม�สามารถจัดเก็บได9 เนื่องจากลูกหน้ีกลายเปZนบุคคล

ล9มละลาย ยากจน ไม�มีทรัพย�สินจะเรียกชําระหนี้ได9 หรือกฎหมายมิได9เป4ดช�องให9กระทําได9 
(2) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู9รับพินัยกรรม หรือทายาทผู9รับมรดกต9องเปZนบุคคลที่ลักษณะ

เช�นเดียวกับที่ได9ระบุไว9ใน (1) 
ให9องค�กรปกครองส�วนท9องถ่ินจําหน�ายหนี้สูญ จากบัญชีลูกหน้ีตามหลักเกณฑ�การจําหน�ายหนี้สูญ และ

วิธีการบันทึกบัญชีให9เปZนไปตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยได9รับความเห็นชอบจากผู9บริหารท9องถ่ิน 
และได9รับอนุมัติจากสภาท9องถ่ิน 

ดังน้ัน เพื่อให9การจําหน�ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหน้ีค9างชําระดังกล�าวเปZนไปอย�างถูกต9องตามระเบียบ 
หลักเกณฑ�และเงื่อนไขของทางราชการ จึงขออนุมัติต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จําหน�ายหนี้สูญ
หรือลดยอดลูกหนี้ค9างชําระราย บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด จํานวนเงิน 664,877.93 บาท ออกจาก
บัญชีลูกหน้ีค9างชําระตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด9วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท9องถ่ิน พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย              
ที่ มท 0808.4/ว4772 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2552 ต�อไป  

จึงเรียนมาเพื่อให9สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได9โปรดพิจารณาอนุมัติต�อไป 
          /นายสุธีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ  ตามท่ีท�านปฏิบัติหน9าที่นายกได9แถลงต�อสภา มีท�านใดจะอภิปรายหรือให9ความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจําหน�ายหน้ีสูญเชิญครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ เม่ือไม�มีผู9ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ท�านใดเห็นชอบการ

จําหน�ายหนี้สูญ โปรดยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ เปZนอันว�าท่ีสภาแห�งน้ี
เห็นชอบอนุมัติ การจําหน�ายหนี้ บริษัท วี.เอ.พี.คอนสตรัคชั่น จํากัด จํานวนเงิน 664,877.93 บาท                
เปZนหนี้สูญ 

ด9วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22  เสียง    งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืน ๆ    
 ต�อไปเปZนวาระอ่ืนมีท�านใดจะเสนอบ9างครับ  ขอเชิญท�านทรงศรีครับ 

นางทรงศรี  คมขํา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ  
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 อยากจะเรียน

ถามสอบถามท�านประธานสภาถึงฝJายบริหาร ในกรณีท่ีเม่ือช�วงต9นเดือนท่ีผ�านมานะคะ เรายังทราบว�าฝนตก
หนักแล9วก็มีน้ําหลากค�อนข9างจะเยอะ  ซ่ึงจากเหตุผลจากน้ําหลากเยอะเนี่ย ได9ทําให9โป`ะของอบจ. เรามีป1ญหา
ถึงขนาดว�าแตกหรือว�ามีเสียหาย แล9วก็มีทราบว�ามีเจอเร่ืองศพนะคะ มีผู9เสียชีวิตด9วยนะคะ ก็อยากจะเรียน
สอบถามในรายละเอียดของตรงนั้น แล9วที่สําคัญอีกเร่ืองหนึ่งก็คือจากการที่นํ้าหลากคร้ังน้ัน ได9ทําให9มีวัชพืช 
ผักตบค�อนข9างเยอะ ก็จะทําให9โป`ะของเรามีป1ญหาด9วยและหลาย ๆ ท่ี ก็ประสบป1ญหาเร่ืองด9วยนะคะ แม9  
กระทั่งที่หนองหลวง ท่ีอบจ.เราได9ยืมเรือดันวัชพืชจากพะเยามา จากการที่ได9ทราบข�าวนะคะ ก็เลยอยากจะ
ทราบว�าเราจะต9องยืมเรืออย�างน้ีไปอีกนานขนาดไหน เชียงรายเราเปZนเมืองที่เชียงราย เม่ือก�อนพะเยาคือ
อําเภอหนึ่ง ของจังหวัดเชียงราย เปZนอําเภอหนึ่งท่ีแตกออกไปเปZนจังหวัด แต�เดี๋ยวนี้ในการทํางานจังหวัดที่เปZน
พี่ใหญ�กลับต9องไปขอยืมเรือดันวัชพืชจากจังหวัดท่ีเราแยกออกจากตัวเรามา ก็อยากจะเรียนสอบถามทางฝJาย
บริหารนะคะ ว�าท�านมีแนวทางในการทํางานตรงน้ียังไงบ9าง เพราะว�าเห็นมาว�าเปZนการยืมที่ไม�ใช�ครั้งเดียว ยืม
หลายคร้ังมาก อบจ.เรามีศักยภาพท่ีจะสามารถซ้ือเรือกําจัดผักตบชวาอย�างน้ี ได9ไหมอยากเรียนสอบถามค�ะ
ขอบคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม ครับท�านใดจะตอบครับเชิญครับ เชิญท�านปฎิบัติหน9าที่นายกครับ 

 
 
 
 
 
                  /นายบรรเจิด... 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การ                        
                          บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภา ท�านสมาชิกผู9ทรงเกียรติทุกท�านครับ เร่ืองวัชพืช จะเปZนเร่ืองที่ทางผมเอง      
กับท�านประธานสภากับหน�วยงานของจังหวัดโดยเฉพาะ ท�านผู9ว�าราชการจังหวัด ก็ได9ตระหนักในป1ญหาตรงน้ี
ร�วมกัน พวกเราก็พยายามที่จะหาทางแก9ไขนะครับ โดยเฉพาะท่ีผ�านมาเราก็มีการแก9ไขเฉพาะหน9าในเร่ืองของ
การกําจัดผักตบชวา เราจัดให9มีกิจกรรมเทคอcอฟเพื่อบรรเทาป1ญหาเร่ืองอุทกภัย ซ่ึงก็คงเปZนการแก9ป1ญหา
เฉพาะหน9าช�วงที่มันรุนแรง ซ่ึงเรื่องนี้ผมเองมีโอกาสได9พูดคุยกับท�านผู9ว�าราชการจังหวัด ว�าต9องเปZนการบูรณา
การจากทุกส�วนราชการหลายแห�งนะครับ ในส�วนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ต9องพิจารณาในด9าน
ของสถานะการคลังก�อนครับ ก�อนที่จะตัดสินใจเพราะในการดําเนินการนั้นก็ต9องได9รับความร�วมมือจากท�าน
สมาชิกด9วย หากมีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการได9นะครับ ตรงน้ีผมก็เห็นด9วยในการที่จะร�วมกันแก9ไข
ป1ญหาเร่ืองของผักตบชวาในระยะยาว ซ่ึงก็คงต9องดูท�าทีของจังหวัดด9วย ซ่ึงจังหวัดเองก็ไม�ฟ1นธงออกมาว�าให9
อบจ.ช�วยจัดการเรื่องนี้ เพราะว�ามีหน�วยงานของกรมโยธา มีกรมเจ9าท�า มีหน�วยงานประมง  หลายแห�งที่ต9อง
มาช�วยกันดูในจุดน้ีนะครับ ซ่ึงทางองค�กรปกครองส�วนท9องถ่ิน  ก็คือหนึ่งในเครือข�ายที่จะเข9าไปร�วมนะครับ ซ่ึง
ในระยะยาวท�านผู9ว�าราชการจังหวัดเองก็พูดเชิงนโยบายว�า อาจจะมีการกําจัดผักตบชวาให9หมดไปนะครับ โดย
แบ�งพื้นที่ให9ชุมชนโดยรอบทําหน9าท่ีดูแลเก็บผักตบชวากันเปZนระยะนะครับ ซ่ึงทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มี
นโยบายท่ีจะให9ชุมชนได9กําจัดผักตบชวา โดยมีการซ้ือเรือแจกนะครับ เปZนเรื่องระยะยาวที่จะต9องมีการ
ดําเนินการ แต�ในช�วงท่ีว�าจะกําจัดให9หมดไปก�อน ยังไงตรงนี้ผมเองก็เคยพูดต�อสภาว�าเราจะขอรับเปZนนโยบาย
ที่เราจะช�วยกันนะครับ ท่ีจะให9มีเครื่องจักรตรงน้ี เพื่อมาช�วยในงานด9านนี้แต�ทั้งน้ีก็ขอดูสถานะการคลังก�อนว�า
มีความพร9อมเม่ือไหร� แล9วก็ดําเนินการไปตามระเบียบกฎหมายเสร็จเรียบร9อยแล9วก็ไม�เปZนป1ญหานะครับ ผม
ขอรับในหลักการดังน้ีนะครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับชี้แจงเร่ืองเก่ียวกับเรือเก่ียวกับผักตบชวาแล9วนะครับ แล9วเร่ืองของที่ท�านทรงศรี 

ค9างไว9เม่ือก้ีเร่ืองของโป̀ะนะครับ ไม�ทราบว�าท�านใดชี้แจงครับเชิญครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การ                        
                          บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกครับผมขออนุญาตให9ทางผอ.สํานักการช�าง ซ่ึงท�านได9เปZน   
ผู9ลงมือลงปฏิบัติงานในวันนั้นได9ชี้แจงครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
         /นายสมชาติ... 
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นายสมชาติ  วัฒนากล/า  ผู/อํานวยการสํานักการช�าง 
เรียน ท�านประธานสภา ท�านสมาชิกผู9ทรงเกียรติที่เคารพครับ ขอตอบคําถามเร่ืองของโป̀ะ เนื่องจาก 

ว�าโป̀ะกับเรือ ซ่ึงใช9งานไม9ดอกอาเซียน โดยมัดติดกับโครงเหล็กที่เปZนราวเข่ือนปIองกันตลิ่ง ในวันท่ีน้ําข้ึน ก็
กําชับไปมัดอีกรอบหน่ึงปรากฏว�ามีท้ังผักตบมีทั้งซุงเข9าไปกระแทก แล9วก็เข9าไปติดอยู�ท่ีฝายเชียงราย แล9วตอน
นั้นก็เรารู9แล9วว�ามันติดตรงนั้น เราก็ไปประสานฝายเชียงรายว�าจะกู9ออกมา แต�นํ้ามันเชี่ยวมากก็ทางฝายบอกว�า
ยังไม�ให9ลงไปเพราะมันอันตรายต�อคนกู9นะครับ ปรากฏว�าเรือดูดทรายของลําใหญ� ใหญ�กว�าแพเราหลายเท�า  
ไปกระแทกคือเรือก็หลุดออกไปนะครับ เพราะว�าฝายเชียงรายเค9าเป4ดร9อยเปอร�เซ็นต�แต�ปริมาณน้ําเหนือเข9ามา
มากมันจึงท�วมริมตลิ่งท้ังสองฝ1Vง เรือก็เข9าไปกระแทกทําให9โป`ะเราเสียหาย อีกวันหนึ่งทางอบจ.ก็ไปกู9แพของเรา
ใช9ทั้งรถเครนปรากฏว�าไปเจอศพนิรนามในแพทําให9การกู9แพของเราต9องชะงักทันทีเลยนะครับ หลังจากนั้นก็มี
นักข�าวเข9ามาสัมภาษณ� มีทั้งผู9ว�าเข9ามาดูพื้นที่เราก็สามารถกู9แพบางส�วนออกได9นะครับ แล9วก็ทางตํารวจก็เอา
ศพนิรนามไป ซ่ึงตอนนี้เราได9กู9แพมาหมดแล9ว ซ่ึงก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะครับ เรือเราไม�เสียหาย เรือแยก
ออกมาได9 แต�โป`ะก็สภาพเก�ามากใช9งานมาประมาณห9าปYนะครับ ถังก็ร่ัวละ เหล็กก็ชํารุดถือว�าชํารุดเยอะครับ 
ในเร่ืองของผักตบชวาจากการที่เราไปเทคออฟหนองหลวง ที่บ9านดงห9วยสัก ท�านผู9ว�าก็บอกว�าท�านจะมี
นโยบายว�าจะแยกเปZนโซนโซนเพราะว�าหนองหลวงกว9าง มีพื้นที่ติดหลายตําบล ซ่ึงสามารถแยกเปZนโซนได9 
ส�วนที่นําเสนอว�าเรือ รถที่กําจัดที่ดีคันหน่ึงคือ รถแม็คโครคอยาวนะครับ อบจ.เราไม�มีรถแม็คโครคอยาว     
ทําบุ9งก่ีให9สามารถทําให9เปZนตะแกงมาตักได9เพราะการกําจัดผักตบชวา คือดันผักตบชวาเข9าฝ1Vงโดยใช9เรือโดย
ใช9สลิงลากแล9วก็ใช9แม็คโครคอยาวซ่ึงยาว 15 เมตร ตักข้ึนมาได9 แล9วก็ใส�รถแล9วไปกําจัดทําเปZนปุdยได9 ราคารถ
แม็คโครคอยาว คันหนึ่งก็ประมาณ 7,000,000 กว�าบาท จากการสอบถาม อบจ.เราควรจะมีนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านวัชรพงษ�ครับ 

นายวัชรพงศ�  ปCโย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท�านประธานสภา ท�านปฏิบัติหน9าที่นายก หัวหน9าส�วนราชการ ท�านสมาชิกผู9ทรงเกียรติ     
ผมนายวัชรพงษ� ป4โย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตสี่ อําเภอเมืองครับ        

ผมอยากจะนําเรียนเร่ืองของการกําจัดผักตบชวานะครับ คือเหตุที่เกิดข้ึนคือตําบลห9วยสักนะครับ ที่หนอง
หลวงแล9วบริเวณกว9างไปจนถึงบ9านร�องเผียว ร�องเบ9อ เปZนสาเหตุที่ให9ต9องกําจัดผักตบชวา แล9วก็แม็คโครของ
เราน้ันก็ไปทํางานช�วย พอไปทํางานช�วยนะครับ กําจัดผักตบชวาเสร็จเรียบร9อย ผักตบชวากลับดันลงไป
ข9างล�างทําให9เกิดป1ญหาข9างล�างอีกนะครับ ที่อําเภอเวียงชัย ท่ีตําบลสิริเวียงชัยแล9วก็ตําบลข9างเคียงทําให9เกิด 
ทําให9ฝายน้ําล9นแตก ป1ญหาที่ในเขตรับผิดชอบของผมที่ชาวบ9านเค9าเดือดร9อนคือน้ําท�วมขังนานเกินไป ตอนน้ี
ไปดูก็ยังทัน เพราะว�าตอนน้ีข9าวตายหมด ไม�สามารถท่ีจะฟUeนได9ต9องไปหาอะไรมาปลูกใหม�เอากล9ามาปลูกใหม�ก็
ยังไม�ทัน เพราะว�าตอนนี้น้ํายังท�วมขังอยู�เปZนป1ญหาที่เราเปZนองค�กรใหญ� ผมอยากจะฝากท�านประธานถึงผ�าน
คณะผู9บริหารว�าเราน�าจะมีอะไรเปZนของเรา เหมือนสจ.ทรงศรี คมขํา ได9พูดไปเม่ือก้ีนะครับว�าเราน�าจะมีของ
เรา เพื่อจะกําจัดไม�ใช�ว�าเห็นแต�ประโยชน�ส�วนตัวเห็นแต�เขตของตัว ว�ามีผักตบชวาอะไร หลายเขตก็มีอยู� เราก็
สามารถไปกําจัดได9อันน้ีคือป1ญหาท่ีใหญ�หลวงเหมือนกันนะครับ ท่ีจะต9องช�วยกันกําจัดผักตบชวา เพราะว�า
ป1ญหาท่ีชาวบ9านเค9าเดือดร9อนเวลาร9องเรียนมามาพูดเราก็ไปแก9ไขป1ญหาบอกว�าเทคออฟอะไรมันก็ทําได9ไม� 
          /ค�อยเท�าไหร�... 
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ค�อยเท�าไหร� เราไม�รู9ครับ ใครจะไปลงน้ําทั้งวันทั้งคืนมันไม�มีหรอกครับ แก9ไขป1ญหาไม�ได9 ถ9าเราไม�ใช9
เครื่องจักรกลท่ีใหญ�ข้ึน ที่จะสามารถที่จะกําจัดได9เยอะ    นะครับ มันเปZนป1ญหาที่ใหญ�จริงๆ แล9วก็ทําให9เรา
นั้นเปZนองค�กรที่ใหญ�ก็อยากจะให9องค�กรใหญ�ใหญ�มีอุปกรณ�ที่ใหญ�แล9วกระทําให9เรานั้นแก9ป1ญหาให9ราษฎรใน
พื้นที่ได9หลายหลายพื้นที่ ท่ีเขามีบางท�านบางคนเค9าไม�อยากจะพูด เพราะก็พูดไปแล9วมันก็ยังไง แล9วมันก็ไม�มี
อุปกรณ�ท่ีจะไปกําจัดก็ต9องใช9คนก็ต9องใช9คนมากอย�างนี้ล�ะครับ แล9วทีนี้ในพื้นที่เราก็ทําเต็มที่ แต�เต็มที่แล9วมันก็
ยังไม�หมด อันนี้คือป1ญหานะครับผมก็อยากจะฝากทางด9านประธานผ�านคณะผู9บริหารว�า ถ9าเรายังมีจิต
วิญญาณท่ีจะบริหารก็อยากจะขอฝากว�าขอให9พิจารณาเร่ืองของเคร่ืองจักร ไม�ว�าแม็คโครคอยาวหรือเครื่อง
กําจัดผักตบชวา ผมอยากจะขอให9นําไปไว9ในดุลพินิจท่ีจะพิจารณาเสนอต�อไป แล9วเร่ืองที่สองครับ ผมเปZน
ชาวสวนลําไยนะครับ ผมอยากจะนําเรียนฝากท�านประธานไปถึงฝJายผู9บริหารนะครับ ว�าวันน้ีเราน�าจะมีอะไร 
ที่ว�ามนุษย�สัมพันธ�เหมือนว�าภาคใต9เค9ามีป1ญหาเร่ืองผลไม9แล9วก็เราทําเอ็มโอยู มาขายทางบ9านเราได9 ช�วยกันไป 
แล9วตอนน้ีลําไยราคาถูกลําไย เราก็อยากจะฝากว�าให9ทําเอ็มโอยูกับ อบจ.ตรงไหนบ9างที่เค9าจะทานลําไย แล9ว
ผมก็อยากฝากว�าขอให9ช�วย ช�วยได9ไหมครับ เพราะว�าความเดือดร9อนของพี่น9องชาวบ9านชาวสวนนั้นเปZนป1ญหา
ที่ลําบากจริงๆต9นทุนในการทําลําไยนั้นก็ ปาเข9าไป 15 บาท 20 บาทแล9ว วันน้ี 12 บาท 13 บาท มันก็อยู�
ไม�ได9มันก็ติดหน้ี เพิ่มพอกพูนไป แล9วจะให9อยู�พอเพียงนั้นอยู�ไม�ได9นะครับ อันนี้ผมอยากจะฝากทางประธาน
ให9กับผู9บริหารว�า เราจะโอนถ�ายสินค9าของเราน้ันไปให9กับ อบจ.ต�างๆ ท่ีเค9าอยากจะกินลําไยของเราเน่ียได9ไหม 
แล9วของเค9ามีอะไรวันหน9าเราก็เอามาลงแล9วเราก็จะช�วยกันได9ไหม อย�างน้ีครับวันน้ีผมขอฝากผมอยากจะขอ
ฝากว�าสิ่งเหล�านี้ท่ีเปZนความเดือดร9อนของพี่น9องชาวบ9านเราเปZนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเราน�าจะ
ทําในสิ่งเหล�าน้ีเพื่อแก9ไขป1ญหาความเดือดร9อนให9พี่น9องชาวบ9านผมขอฝากท�านประธานไว9ครับผม  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ จริงๆ แล9วป1ญหาผักตบชวาก็มีเยอะนะครับ เม่ือเช9าก็บอกว�าได9รับแจ9งจากพี่น9อง

ชาวอําเภอปJาแดดนะครับ ก็เดือดร9อนขอความช�วยเหลือมา ฝากเปZนการบ9านกับทางฝJายบริหาร ประเด็นเรื่อง
ของผักตบชวาอย�างท่ีท�าน สจ.วัชรพงษ� ได9อภิปรายเก่ียวกับเร่ืองของหนองหลวง เก่ียวกับเรื่องที่เราได9ไปขอยืม
เรือจากพะเยา อันนี้จริงๆ ผมก็อยากจะขอนําเรียนในท่ีประชุมว�าผมก็อยู�ในพื้นที่นะครับ ว�าในสถานการณ�วัน
นั้นผมก็อยู�ด9วย ซ่ึงก็มีท�านปฎิบัติหน9าท่ีนายกแล9วก็ทางท�านผอ.บุญสม รวมทั้งท�านผอ.จาก  กองปIองกันแล9วก็
เข9าไปลงดูพื้นท่ีด9วยกันจริงๆ วันน้ันก็คือมีป1ญหาเร่ืองของฝายแตกที่บ9านดอนมูล อําเภอเวียงชัยนะครับ ซ่ึง
ป1ญหาฝายแตกก็เกิดจากผักตบชวา เดิมเร่ิมต9นคือผักตบชวาไปออกันที่ประตูน้ําที่หนองหลวงนะครับ ก็มีการ
แก9ไขป1ญหา ถ9าไม�แก9 ทางห9วยสักเขตพื้นท่ีคือท�านวัชระพงศ�นํ้าท�วมทุกปYเราก็ต9องมีการขอเครื่องไม9เคร่ืองมือ 
เดิมทีก็ได9จากองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเราไป ในการนํารถแม็คโครไปขุดตรงศูนย�จักรกล           
กรมประมงแล9ว ก็ได9จากเอกชนก็ไปช�วยด9วย ก็ระบายในได9ระดับหนึ่ง ก็ระบายได9น้ําก็พุ�งไปท่ีฝายที่อยู�ด9านล�าง
ก็ได9รับผลกระทบก็เปZนธรรมดานะครับ แต�ประเด็นเรื่องของการยืมเรือก็เห็นหลายท�าน ว�าเกิดจากบางทีเรายืม
เรือไปทําให9มองไปว�าจังหวัดเชียงรายของเรา ถ9าเดือดร9อน ก็ไปยืม จากพะเยาได9 อันน้ีผมขอเรียนเพิ่มเติมเดิม
ที่จังหวัดเชียงรายเรือท่ีเราไปยืม เปZนเรือของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงจอดอยู�ที่กวcานพะเยา มีอยู�สองลํา 
 
 
 
          /เราก็เลย... 



                           สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-13- 

เราก็เลยขอยืมมาหนึ่งลํา ซ่ึงเขาก็บอกไว9ว�าถ9ากรณีของเขาชํารุดหรือมีป1ญหาในลําที่อยู�ที่เขา แล9วมีป1ญหา
ผักตบชวา เขาก็จะเอาของของเขาคืน น่ันหมายความว�ากรณีมีป1ญหาพร9อม ๆ กันข้ึนมาท้ังพะเยาและเชียงราย 
กรณีที่เรือที่อยู�ที่พะเยาหน่ึงลํานั้นเสีย เขาก็ต9องเอากลับ เราก็จะไม�มีเรือในการแก9ป1ญหาตรงนี้ ในพื้นที่ของเรา
เลยอันนี้ก็คงจะต9อขอฝากนะครับ ฝากเปZนข9อการบ9านนะครับให9กับทางฝJายบริหารของเรานะครับ ก็มีสมาชิก
ท�านใดจะเสนอในวาระ อ่ืนๆ ขอเชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาผู9ทรงเกียรติทุกท�าน  
ผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา เขตหนึ่ง อําเภอเชียงของ ตอนนี้มีสิ่งท่ีอยากจะสอบถามทางด9านฝJาย

บริหารนะครับ ว�าก็คงเปZนคร้ังที่สามท่ีถามในสภาแห�งน้ีนะครับ คือเร่ืองของอาคารท�าเรือบ๊ักนะครับ ต้ังอยู�ท่ี 
หมู�หนึ่ง ตําบลเวียง อําเภอเชียงของนะครับ หมู�บ9านผมเน่ียครับ คําถามก็เปZนอย�างนี้นะครับ ท�านสมาชิกสภา 
ทุกท�าน ผมก็ได9ขออนุญาตใช9อํานาจตรงนี้ได9อภิปรายนะครับ อาคารหลังนี้เดิมทางด9านจังหวัดเชียงรายนะครับ 
ร�วมกับทางด9านการท�องเที่ยวและกีฬานะครับ ได9ดําเนินการก�อสร9างอาคารหลังน้ีมา มูลค�าประมาณ 50 ล9าน
บาททีนี้ก็เกิดป1ญหาว�า ไม�สามารถที่จะดําเนินการจ�ายเงินให9กับทางด9านผู9รับจ9างได9 นะครับ เพราะติดขัดกับ
ระเบียบ ซ่ึงมีระเบียบใหม�ออกมาหลังจากนั้นครับ ทางด9านมหาดไทยเน่ียพร9อมกับทางด9านกรมส�งเสริมการ
ปกครองท9องถ่ินก็ได9หารือมาในทางด9านองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะหาหน�วยงานรองรับว�าให9
รับโอนทรัพย�สินตรงนี้ไปพร9อมกับหนี้สินประมาณ 30 ล9านนะครับ ในขณะนั้นองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย จึงได9มีมติของสภาแห�งน้ี รับโอนทรัพย�สินตรงนี้มา พร9อมหน้ีสินนะครับ หน้ีสินตรงนี้ร�วมประมาณ 
30 ล9านบาทนะครับ จากท�านเขต สุวรรณนุภาพ ซ่ึงเปZนผู9แทนของกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท9องถ่ินก็ได9
เดินทางมาร�วมลงนามร�วมลงนามนะครับ อาคารหลังน้ีครับ ตั้งเด�นสง�า อยู�ท่ีท�าเรือบั๊ก อําเภอเชียงของ เปZน
หน9าตาของประเทศเลยก็ว�าได9เพราะตรงจุดน้ันน�ะ จะเปZนจุดออเดอร�หรือว�าเปZนจุดตรวจคนเข9าเมืองพี่น9องทั้ง
ไทยลาว นักท�องเท่ียวนานาชาติก็ได9เดินทางมาท่ีจุดนี้กัน อาคารหลังนี้ครับ ป1จจุบันผมยืนยันว�านะครับ ผมได9
พูดในสภาคร้ังนี้เปZนครั้งที่สามแล9วนะครับ อาคารหลังนี้ปรากฏว�าถูกปล�อยให9รกร9าง ว�างเปล�า ไม�มีการใช9งาน
ใดใดเลย ผมได9อภิปรายมาสองคร้ัง แรกก็เปZนที่น�าสนใจ แผนพัฒนาสามปYหรือสี่ปYขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย ไม�มีญัตติไม�มีแนวนโยบายนะครับ ไม�มีแม9แต�กระท่ังงบประมาณนะครับ หรือการเหลียวแล 
แม9แต�บาทสตางค�เดียวเอาไปปรับปรุงบูรณะหรือใช9การให9มันก�อเกิดประโยชน� ท�านประธานสภาครับ ขณะน้ี
นะครับ อาคารหลังนี้รกร9างว�างเปล�า เถาวัลย�ข้ึนปกคลุมนะครับ เปZนแหล�งม่ัวสุม ของเด็กและเยาวชน ผมถึง
บัดนี้ครับ ได9เรียนแจ9งท�านมาอีกคร้ัง ได9เรียนท�านมาอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อท�านได9ทํา หรือทัศนะใดใด ได9กล�าว
รบกวนท�านนะครับ เพราะด9วย ณ ขณะนี้ทางด9านจังหวัดเชียงรายนะครับ ร�วมกับ ทางด9านการขนส�งได9นํา
งบประมาณมาปรับปรุงนะครับ ทางภูมิภาคและสถานที่ต�าง ๆ แล9ว วงเงินประมาณ 280ล9านนะครับ ซ่ึง ณ 
ขณะน้ีก็กําลังดําเนินก�อสร9างอยู� ณ อาคารหลังนี้ล�ะครับ อยู�ใจกลางเลย อยู�ใจกลางนะครับท�าน ทางอบจ.
เชียงราย องค�การบริหารส�วนเชียงรายติดหนึ่งเปZนสง�า แต�ขาด รกร9างว�างเปล�าไม�ได9ใช9ประโยชน�ใดใดนะครับ 
ในการน้ีผมก็ขอถือโอกาสสอบถาม ณ สภาแห�งนี้นะครับ แทน  พี่น9องประชาชนชาวจังหวัดเชียงของ ณ พี่น9อง
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเน่ียว�าท�านมีแผนงานท่ีจะพัฒนาหรือดําเนินการใดบ9างหรือไม�นะครับ 
 
 
          /ถ9าหากไม�อย�างนั้น... 
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ถ9าหากไม�อย�างนั้นจําเปZนหรือถอนหรือจะทุบท้ิงตรงนั้นน่ีท�านได9โปรดได9พิจารณาดําเนินการด9วยเถิดนะครับ 
ถือว�าเปZนการพูดครั้งที่สามแล9วนะครับ มันเปZนเสียงสะท9อนจากพื้นที่มาไม�น�าเชื่อครับ อาคารขนาดใหญ�ขนาด
นี้แต�ถูกปล�อยปะละเลยนะครับ เราใช9หนี้แทนเขานะครับ หลังจากท่ีได9รับโอนทั้งทรัพย�สินและหนี้สินมาร�วม 
30 ล9านบาท งบประมาณตรงนั้นเราสูญเสียไปอย�างไร9ค�าครับ เพราะไม�ได9ก�อประโยชน�ใดใดเลย จึงฝากนํา
เรียนสภาแห�งน้ีนะครับ และผู9บริหารองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ ได9โปรดพิจารณาได9แก9ไข
ป1ญหาน้ีให9ด9วยครับขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านปฏิบัติหน9าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การ                        
                          บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู9ทรงเกียรติทุกท�านนะครับ เร่ิมด9วยท�าเรือเชียงของนะครับ  
ก็เปZนป1ญหาเปZนเหตุท่ีคาราคาซังมาพอสมควรนะครับ ทางผมเองในฐานะท่ีเข9ามาเปZนผู9บริหารก็ไม�ได9น่ิงนอนใจ
ก็พยายามที่จะหาลู�ทางท่ีจะพัฒนาอาคารแห�งน้ีให9เกิดประโยชน�นะครับ ผู9บริหารชุดท่ีผ�านมาก็ได9มีการกําหนด
แนวทางในการบริหารไว9สามแนวทาง ก็คือว�าทาง อบจ.จะไปบริหารเอง อย�างท่ีสองก็คือจะให9เอกชนไป
ประมูล ซ่ึงให9เอกชนไปประมูลก็จะมีอยู�สองลักษณะก็คือว�า ถ9าไม�เกินสามปYก็เปZนอํานาจของผู9บริหารเอง     
ถ9าเกินสามปYก็ต9องขอความเห็นชอบจากสภาแล9วก็อีกแนวทางหน่ึงก็คือโอนให9กับองค�กรปกครองส�วนท9องถ่ิน
ในพื้นท่ีรับไปบริหาร ซ่ึงเร่ืองน้ีผมเองก็ได9มีโอกาสได9พูดคุยกับทางท�านนายอําเภอเชียงของ ท�านทัศนัย ท�านก็
เคยปรารภว�า ท�านก็เสียดายอยู�เพราะว�าอาคารยังมีความสมบูรณ�นะครับน�าจะมาใช9ประโยชน�ในการท่ีจะ
บริหารจัดการให9เกิดประโยชน�ได9นะครับ เนื่องจากว�าเปZนอาคารที่มีความสมบูรณ�และ ก็อยู�บริเวณที่สามารถ
จะทําเฉพาะกิจอะไรก็ได9นะครับ เพราะฉะน้ันนะครับในวันที่ 11 สิงหา ท�านนายอําเภอ ก็เลยเชิญผู9ท่ีเก่ียวข9อง
ทุกฝJายในส�วนของ อบจ.ไปพูดคุยในการปฏิบัติเปZนกิจจะลักษณะบริเวณนั้นนะครับ ในส�วนของอําเภออยู�ด9วย 
หาข9อตกลงกันว�าเราจะใช9ประโยชน�อาคารหลังนี้อย�างไร วันท่ี 11 ผมติดประชุม กจจ. ก็เลย จะมอบให9ทาง
ผอ.กองพัสดุและทรัพย�สินแล9วก็ทางด9านฝJายนิติการ ไปร�วมประชุมด9วย ซ่ึงผมได9เรียนท�านนายอําเภอเชียงของ
ได9รับทราบไปแล9วนะครับ ก็คงจะได9กําหนดแนวทางนะครับ คงจะไม�ปล�อยให9มันไร9ประโยชน�อยู�อย�างนี้นะครับ 
ขอรับว�าจะเข9าไปบริหารจัดการให9ในเร็ววันนะครับ ขอเรียนชี้แจงต�อสภาครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับก็ท�านนายกก็ได9ชี้แจงเบ้ืองต9นไปแล9วนะครับ วันท่ี 11 เค9าก็คงมีการหารือในเร่ืองน้ี

ยังไงก็เชิญสมาชิกในพื้นที่นะครับ เข9าไปร�วมรับฟ1งตรงนี้ ถ9าเปZนไปได9ก็อยากจะขอให9ทางคณะกรรมการสามัญ
ก็ไปร�วมจะได9แชร�ความคิดนะครับ ท�านใดมีอีกไหมครับเชิญครับเชิญท�านสมชาติครับ 
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นายสมชาติ  ขวัญชัย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ  
ผมสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอแม�ลาวครับ              

ขออนุญาตสอบถามผ�านท�านประธานไปถึงระดับท�านนายกแล9วสําหรับช�างนะครับ วันเวลาน�าจะปYกว�าครับ  
ไม�ทราบว�าปฏิบัติหน9าท่ีนายกก็ยังจําได9อยู�หรือเปล�าครับ ครั้งหนึ่งเคยนําผู9นําพ�อหลวงแล9วก็ผู9ช�วยผู9ใหญ�บ9าน 
แล9วก็ผู9นําของหมู�สี่ มาพบท�านปฏิบัติหน9าที่นายกท่ีห9องทํางานนะครับ เค9ามีความเดือดร9อนในเรื่องของ การ
วางท�อท่ีแบบพื้นพื้นของชาวบ9านนะครับ พอมาท่ีเรื่องงบประมาณท่ีน9อยน9อย แล9วก็เกิดอุทกภัย น้ําปริมาณ
มากทําให9ท�อเหล�านั้นใช9หลายหมู�บ9านมันพังนะครับ มันพังพอพังเสร็จแล9วเนี่ยเค9าก็ร9องมาที่ผม ผมก็เลยพาเข9า
พบกับท�านบรรเจิดนะครับ ซ่ึงในขณะน้ันท�านบรรเจิดก็ได9รับปากนะครับ ว�าจะใช9งบในเร่ืองของอุทกภัย      
นะครับ ได9รับปากไว9 ซ่ึงก็ดีใจการกลับไปก็ดีใจกันคุยกัน ทั้งหมู�บ9านว�า อบจ.เราจะเข9ามาช�วยให9 เสร็จแล9วเน่ีย
ตอนนี้มันปYกว�าแล9วครับ เม่ือสองอาทิตย�ที่ผ�านมาอําเภอแม�ลาวก็เปZนอําเภอหน่ึงท่ีเกิดป1ญหาในเร่ืองของ       
น้ําท�วม บ9านผมก็ยังท�วมแล9วครับ เกิดนํ้าท�วม แล9วก็เรื่องจากถูกกระแสน้ําหลายสาย เช�น ชลประทาน        
น้ําบนดอยนะครับมาบรรจบกันแล9วก็ไปอุดท�อตรงนั้นพังอีก พังอีกแล9ว ก็อยากจะเรียนถามว�า เรารับปาก
ชาวบ9านแล9วเปZนเร่ืองความเดือดร9อนของชาวบ9านนะครับ ท�านก็ได9รับปากของการใช9งบอุทกภัยนะครับ น่ีผ�าน
มาปYกว�าแล9วนะครับยังไม�มีการดําเนินการใดใดท้ังสิ้นเลยนะครับ ก็อยากจะสอบถามท�านว�าถ9าท�านไม�ทําหรือ
ว�าติดขัดป1ญหาอะไรต�างๆ ก็อยากจะให9ออกเปZนหนังสือเพื่อให9ชี้แจงกับผู9นําว�าทําได9หรือไม�ได9นะครับ แต�ถ9าเรา
เงียบแบบนี้ป1ญหาตามมา คือเค9าก็ไม�ได9มาตามที่น่ีครับ เค9าก็มาตามที่ผม ผมก็ต9องมาสอบถามเพราะผมเปZน
ตัวแทนของชาวบ9านนะครับ มันมีป1ญหาอย�างน้ีก็คือเรื่องเดือดร9อนของชาวบ9าน เราก็อยากช�วยเราก็อยากให9 
อบจ.ของเรามาช�วยดําเนินการด9วยก็ฝากมาสอบถามผ�านทางท�านประธานสภาด9วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผมเชิญท�านปฎิบัติหน9าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การ                        
                          บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู9ทรงเกียรตินะครับ ก็ขอบคุณนะครับ ต9องขอเรียนกับ      
ท�านอย�างนี้ว�าเร่ืองป1ญหาความเดือดร9อนของพี่น9องประชาชนน้ันมีเยอะจริงๆ เพราะว�าทุกวันผมก็พยายามท่ี
จะแก9ไขป1ญหาอย�างเม่ือวานท�านสจ.ฉัตรชัย ก็ยังโทรมาเรื่องดินสไลด�ท่ีแม�ฟIาหลวงนะครับ ผมก็ได9ส�งเจ9าหน9าท่ี
ไปดําเนินการให9แล9วนะครับ ก็ถือว�าอะไรที่มันเดือดร9อนเร�งด�วนบางทีผมอาจจะไม�ได9แจ9งต�อท�านสมาชิกได9
ทราบ ก็จะมีการประสานงานกับท�านสมาชิกได9ตลอดเวลาท่ีเราทําได9 อย�าง ผอ.ชาติก็รับโทรศัพท�ผมตลอดหรือ
หัวหน9าเสถียร หรือท�านผอ.บุญสม บางทีเปZนเรื่องที่เราตระหนักอยู�ตลอดเวลาว�าป1ญหาความเดือดร9อนอะไรท่ี
เราทําได9 เราก็จะรีบทําแม9ว�าเราจะไม�ประกาศหรือไม�ได9ประชาสัมพันธ� บางทีท�านก็อาจจะยังไม�ทราบว�าเรา
ทํางานกันไม�มีแม9แต�วันหยุด ไม�นับเวลาราชการอย�างเดียว เพราะฉะน้ันเรื่องที่ท�านได9พูดถึงเม่ือก้ีนะครับก็ขอ
ว�า ผมอาจจะสั่งการไปแล9ว หรือว�ามันเรื่องมันติดขัดในเรื่องของอํานาจหน9าที่หรือไม�หรือเกิดศักยภาพในอปท.
อ่ืนหรือไม� ตรงน้ีผมจะไปตรวจสอบ ถ9าหากเปZนไปได9ก็ขอให9 
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ท�านทําเร่ืองมาใหม�อีกครั้ง ผมบางทีเรื่องมันเยอะ มันเลยจําไม�หวาดไม�ไหวนะครับผม การออกไปพื้นที่แต�ละ
คร้ังผมก็รับเรื่องมาเยอะ บางเรื่องก็ทําได9เร็วบางเร่ืองก็ยังติดขัดอยู�ในอํานาจหน9าที่บ9าง ในเร่ืองท่ีผมในเร่ืองของ
งบประมาณ ในเร่ืองของเง่ือนไขของพื้นท่ีบ9างมันมีประเด็นป1ญหาเยอะเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเราขอได9เรียน
ขอให9ท�านแจ9งมาใหม�อีกครั้งหนึ่งจะได9ทําสั่งการไป ทุกเร่ืองส�วนใหญ�ผมจะรับเรื่อง ผมจะสั่งการไปบางที
เจ9าหน9าที่เค9าก็ไม�ได9แจ9งไม�ได9รายงานว�ามาดําเนินการแล9วอย�างไรอย�างน้ีผมก็ต9องขออภัยต�อท�านด9วย 
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว�าอะไรก็แล9วแต�ท่ีผมได9ไปรับทราบ รับรู9 แล9วก็ได9ไปคุยแล9วว�าจะช�วยเหลือก็ขอให9ท�าน
ได9ติดตามและช�วยเตือนความจําครับ ก็ต9องขอขอบคุณท�านด9วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับเชิญท�านอทิตาธรครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายค�ะ และท�านสมาชิกสภาผู9ทรงเกียรติ          

ทุกท�านคะ 
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขตสองค�ะ 

ดิฉันขอนําเรียนเพิ่มเติมนะคะ จากการอภิปรายจากท�าน สจ.ทรงศรี คมขํา เม่ือประมาณกลางเดือนที่ผ�าน
มานะคะ ท�านผู9ว�าราชการจังหวัดเชียงราย ท�านผู9บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงราย และผู9สื่อข�าวนะคะ จาก
หลายช�องทีเดียวได9เดินทางเข9าในพื้นท่ีอําเภอเทิง สาเหตุเนื่องจากมีน้ําท�วมขังนะคะ เข9าพื้นที่การเกษตรเปZน
จํานวนนับ 10,000 ไร� แต�ในพื้นที่ในตําบลหนองแรด อําเภอเทิงนะคะ ในขณะเดียวกันก็มีการท�วมขังไปยัง
ไหลท�วมขังไปยังในพื้นที่ตําบลเวียง อําเภอเทิง ซ่ึงในวันนั้นทางผู9บัญชาการจังหวัดทหารบก ท�านก็ได9นําแผนท่ี
ขนาดใหญ�เปZนแผนท่ีท9องนํ้า นํามากางดูโดยดูว�าสาเหตุของพื้นที่ท่ีน้ําท�วมขังมันเกิดจากอะไร ท�านสมาชิกสภา 
เขต 1 ท�านสจ. บุญตัน เสนคํา ท�านก็ได9อยู�ในพื้นที่ด9วย เนื่องจากเปZนพื้นที่ของท�าน วันน้ันตัวดิฉันเองก็ได9มี
การได9รายงานป1ญหาและสภาพของพื้นท่ีท9องนํ้า ในส�วนของอําเภอเทิง เปZนลําน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดพะเยา ก็
คือลําน้ําลาวนะคะ นํ้าลาวลงมาทุกปY ในกรณีเม่ือมีฝนตกหนักนะคะ ก็จะเข9ามารวมตัวกันกับลําน้ําหงาว ซ่ึง
ไหลลงมาจากพื้นท่ีสูงในตําบลตับเต�า อําเภอเทิง   มาเจอกันกับลํานํ้าอิงแล9วหลังจากน้ันก็ไหลผ�านจากเขต
พื้นที่ ตําบลเวียงไปตําบลหนองแรด ไปยังอําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งราย และไหลลงนํ้าโขงที่บ9านปากอิง 
อําเภอเชียงของค�ะ ทั้งนี้ป1ญหาที่เกิดข้ึนนั่นก็คือว�าเม่ือลําน้ําที่ไหลมา แล9วเจอเศษวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวา 
ในแต�ละตําบลไม�ว�าจะเปZนตําบลตับเต�า ที่เปZนน้ําไหลลงมาจากที่สูงลงมาตําบลหงาว บริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด
จะมีลําคูลําคลองมีแม�นํ้าสาขาอะไรหลายสาย ซ่ึงก็เกิดจากการท�วมขังนะคะ ผักตบชวาเปZนพืชท่ีมีการขยายที่มี
การแพร�พันธุ�อย�างรวดเร็วมาก ป1ญหาก็คือว�าการระบายน้ําไม�ทัน จึงเกิดนํ้ามาท�วมขังในพื้นที่ตําบลหนองแรด
เช�นกันค�ะก็เกิดนํ้าเอ�อท�วมแล9วก็เปZนข�าวไปซ่ึงในส�วนตรงนี้เอง ดิฉันก็ได9นําเรียนนะคะ ซ่ึง ณ วันน้ันอยู�ด9วยกัน
กับท�านสจ.บุญตันด9วย ก็นําเรียนว�าหากว�าในส�วนของเรือนะคะ ถ9าหากเรามีการจัดซ้ือเรือกําจัดผักตบชวา
ข้ึนมาโดยท่ีไม�ต9องไปยืมจากพื้นท่ีอ่ืน โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา ซ่ึงอบจ.เชียงรายเราเองหากจะดูจาก
งบประมาณมาดูจากรายได9แล9ว เรามีงบประมาณมีรายได9สูง กว�าจังหวัดพะเยาด9วยซํ้าและส่ิงที่เกิดข้ึนก็คือว�า
ป1ญหา ณ ขณะนี้มันเปZนป1ญหาความเดือดร9อนของพี่น9องประชาชน เปZนป1ญหาเร่ืองปากท9อง เปZนเรื่องของ
ความจําเปZนเร�งด�วนท่ีเราจะต9องมีการแก9ไขด9วยซํ้า ดิฉันสงสารประชาชนนะคะ ท่ีวันนั้นน�ะมาเฝIารอ                     
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ท�านผู9ว�าราชการจังหวัดและท�านผู9บัญชาการจังหวัดทหารบก หลายหลายคนบอกว�าเท9าได9แช�นํ้ามาเปZนอาทิตย�
แล9ว หลายๆคนบอกว�าข9าวปYน้ีเสียหายไม�รู9ว�าทีนี้จะหาเงินมาจากไหนท่ีจะมาส�งลูกเรียนหนังสือ ท�านผู9ว�า
ราชการจังหวัด  และท�านผู9บัญชาการทหารบกวันนั้นท�านรับทราบข9อมูลไว9ทั้งหมดแล9ว ถ9าหากว�าอบจ.
เชียงรายเราเน่ีย ได9มีการดําเนินการท่ีหลาย ๆ พื้นที่ สจ.รับข9อมูลมาจากหลายๆ อําเภอ จากพี่น9องประชาชน
นําข9อมูล นําเสนอเร่ืองราวป1ญหาเน่ียมายังอบจ.เชียงรายเพื่อหาแนวทางในการแก9ไขป1ญหาแล9ว หากว�าเรามี
ความเห็นว�าเราจะนํางบประมาณบางส�วน หากมีนะคะ ก็จะมานําเรียนขอร9องผู9บริหารในการท่ีจะหา
งบประมาณตรงน้ี   ไปจัดหา หรือจะซ้ือเรือกําจัดผักตบชวา เพื่อแก9ไขป1ญหาให9กับพี่น9องประชาชนท�านมี
ความเห็นว�าอย�างไร  ท�านผู9ใหญ�นะคะ ท�านบอกว�าหากองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายสามารถดําเนินการ
ได9อันนี้ถือว�าเปZนส่ิงท่ีดีมาก เม่ือสักครู�ท�านรักษาการนายกนะคะ ท�านได9ตอบว�าตรงน้ีก็จะต9องมีการดูจาก
สถานะการคลัง และก็มีการนําเข9าสู�สภา ต9องสอบถามอะไรหลายๆ อย�าง หากว�าสภาเห็นด9วยละคะ เพราะว�า
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เปZนความเห็นที่เปZนความเดือดร9อนของพี่น9องประชาชน เราอยากจะช�วยกันในการแก9ไข
ป1ญหาเปZนนโยบายขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายไม�ใช�หรือคะท�าน ที่เราบอกว�าเราต9องการท่ีจะ
บริหารงบประมาณตรงนี้เพื่อการแก9ไขป1ญหาและความเดือดร9อนของพี่น9องประชาชน ดิฉันอยากจะนําเรียน
แล9ว ก็ขอความกรุณากับท�านผู9บริหารนะคะ ว�าสิ่งนี้เปZนสิ่งที่พวกเราในหลายหลายพื้นที่นะคะ ท�านสมาชิกสภา
หลาย ๆคนลงพื้นที่ปฏิบัติหน9าที่ ทําหน9าท่ีของตนเองอย�างเต็มท่ีแล9วก็ได9นําเอาป1ญหาความเดือดร9อนรับทราบ
ป1ญหาพวกนี้มาตลอด ก็อยากจะนําเรียนท�านนะคะว�ามันถึงเวลาแล9วหรือยังที่เราจะนําเอางบประมาณท่ีเรามี
อยู�  ลองไปจัดสรร ลองไปหาดูนะคะว�ามีส�วนไหนที่ดําเนินการได9แก9ไขป1ญหา ดิฉันก็อยากจะวิงวอนท�านในการ
ช�วยเหลือพี่น9องประชาชนคนจังหวัดเชียงรายค�ะขอบพระคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะเสนออีกไหมครับครับ เชิญท�านดอนครับ 

ร.ต.อ.ดอน  สมควร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย รักษาการนายก ท�านผอ. 

เนื่องจากว�าในช�วงน้ีนะครับ เปZนช�วงฤดูฝนนะครับ ก็ถนนนะครับ ท่ีเปZนอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ ก็มีอยู�หลายเส9น ซ่ึงก็เปZนหลุมเปZนบ�อทําให9ประชาชนน้ันสัญจรไปมา 
บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ ตรงนี้ก็อยากจะฝากทางท�านประธานสภาผ�านไปยังผู9บริหารช�วยไปดูแลแล9วก็
ตรวจสอบ ในเร่ืองของถนนด9วยนะครับ แล9วก็ในส�วนของอําเภอเวียงแก�นนะครับ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทาง 
สํานักช�างท่ีพอทางชาวบ9านรายงานมาทางผม ผมก็รีบมารายงานกับทางสํานักช�างนะครับ สํานักช�างก็ส�งช�าง
เข9าไปตรวจในพื้นที่แบบเร�งด�วนตรงนี้ก็ ซ่ึงสร9างความอบอุ�นให9กับพ�อแม�พี่น9องประชาชน ซ่ึงตรงน้ีทาง
ประชาชนเค9าก็ฝากขอบคุณมายังสํานักช�างที่ได9เข9าไปตรวจเก่ียวกับนํ้าเซาะ ถนนขาด ซ่ึงตรงน้ีก็ขอขอบคุณ    
มา ณ โอกาสนี้นะครับ ขอบคุณครับประธาน 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านพงษ�ทรครับ 

 
 
 
          /นายพงษ�ทร... 
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นายพงษ�ทร  ชยาตุลชาต  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภา ท�านรักษาการนายก สมาชิกสภาผู9ทรงเกียรติทุกท�านนะครับ  
ผมพงษ�ทร ชยาตุลชาต สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตสอง อําเภอเชียงของ 

พอดีจําประเด็นท่ีเห็นเพื่อนสมาชิกหลายท�านเปZนห�วงเรื่องของประชาชนที่อยู�ในพื้นที่นะครับ เพราะว�าป1ญหา
ของประชาชนเนี่ยมันมีทุกวันนะครับ แต�ป1ญหาหลัก ๆ ก็คือเร่ืองเส9นทางคมนาคมท่ีจะต9องขนสินค9าทาง
การเกษตรนะครับ ซ่ึงผมเห็นว�าตรงน้ีน�ะมันสําคัญมากไม�ว�าจะเปZนเรื่องของป1ญหาเร่ืองผักตบชวาต�างๆ ไม�ว�า
จะเปZนเรื่องถนนหนทาง ซ่ึงตอนน้ี ถ9าเราทําโครงการตรงนี้ให9ชัดเจนคือที่ทํายังไงว�าผมได9คุยกับทางฝJายกองช�าง
ได9มีนโยบายเม่ือสามสี่ปYก�อน เขาได9ตั้งงบไว9ส�วนหน่ึง เก่ียวกับต้ังโซน โซนของหน่ึงของเคร่ืองจักร ซ่ึงผมเห็น
ด9วยอย�างยิ่ง เพราะเดี๋ยวนี้เครื่องจักรเรามีอยู�สองชุด แย�งกันไปแย�งกันมา กว�าเครื่องจักรจะไปถึงอีกแล9ว
พนักงานก็ทํางานกว�าจะกลับบ9านอีก บางคร้ังก็ขอกลับมานอนเชียงราย กลับมาถึงก็ 9 โมง 10 โมง ทํางาน 4 
โมง 5 โมงกลับนะครับ ซ่ึงผมเห็นว�า อบจ.เราเนี่ยเปZนเรื่องของการทํางานส�วนท9องถ่ิน เรื่องโครงสร9างพื้นฐาน
ตรงนี้สําคัญมากนะครับ แต�ทุกวันนี้ตัวโครงการต�างๆ กองช�างเน่ียของเราไม�ได9ขาดอุปกรณ�เคร่ืองมือ หรือขาด
พนักงานท่ีมีความรู9 ความชํานาญที่ชัดเจน ในส�วนนี้ผมเห็นว�ามันเปZนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับ สจ.ทุกท�านสิ่งท่ีสําคัญ
สําหรับอบจ.ที่ต9องเร�งช�วยเหลือโครงสร9างพื้นฐานให9กับประชาชนนะครับ มากกว�าโครงการสามสี่ปYงบประมาณ
โครงการว�าจัดอบรม จัดอบรมสามสี่โครงการ โครงการจะไปขอชาวบ9านมาอบรม ต9องล�ารายชื่อให9ได9 มาให9ได9 
300 คน หรือล�ารายชื่อให9ได9มา 200 คน ซ่ึงไม�ใช� ชาวบ9านผมไม�ต9องการอย�างนั้น การอบรมถ9าให9ดีต9องให9
ชาวบ9านเค9าเสนอข้ึนมาว�าจะอบรมอะไร อบรมที่เปZนรูปธรรมสามารถนํามาปฏิบัติ ได9 เรื่องอบรมอาชีพเน่ีย       
มีองค�กรในจังหวัดเชียงรายเยอะแยะท่ีอบรมอาชีพ ไม�ต9องจําเปZนต9องอบรมซ9อน งบประมาณส�วนหนึ่งต9องเท
มาอย�างน9อยต9องห9าสิบ หกสิบ ผมว�างบประมาณทั้งหมดของอบจ.นะครับ ในส�วนหน่ึงก็คือว�าผมยังติดเร่ืองของ         
ถ9าเปZนไปได9ในเครื่องจักรขอให9แบ�งตามโซนเลย ยังเครื่องจักรท่ีเราพูดถึง ถ9าเราจะซ้ืออะไรผักตบชวาเน่ีย 
เคร่ืองจักรรถเนี่ย กําจัดผักตบชวาเน่ีย มันก็ได9พื้นท่ีใหญ�ๆ แต�พื้นท่ีคลองเล็กๆ หลายๆ อําเภอที่รถตรงน้ี     
เข9าไม�ได9เนี่ยต9องใช9แม็คโครคอยาวอย�างเดียว ถ9ามีแม็คโครตรงนี้อยู�ตามจุดศูนย�ของเครื่องจักรกลของ อบจ.         
แต�ละเขตเนี่ย ผมบอกว�างานน้ีอบจ.ได9แน�นอนนะครับ อย�างของสจ.ฉัตรชัย บนดอยครับ ดินทรุดปุ̀บรถไถไป
ทันทีเลย ตรงนี้แหละครับผมว�ามันเปZนผลงานของตัวชี้วัดตรงนี้ได9ชัดเจนเลยช�วยบรรเทาทุกข�บํารุงสุขให9กับ
ประชาชนนะครับ ก็ขอฝากทางกองช�างน�ะได9เร�งเขียนงบประมาณแล9วก็ให9ทําตามแผนเดิมเพราะว�าผม
สนับสนุนครับ แต�ว�าต9องเข9าใจว�ากองช�างอุปกรณ�ไม�เพียงพอนะครับ ในส�วนหน่ึงก็คืองบประมาณตรงนี้ว�า       
แม็คโครไม�เท�าไหร�นะครับ แล9วเราก็ต9องแก9ป1ญหาภัยแล9งอีก ภัยแล9งที่ผ�านมางบประมาณ เหตุการณ�เข9ามาปุ`บ 
เราก็ไฟไหม9ฟางเลยครับ แต�ตอนนี้เราลืมไปแล9วภัยแล9ง แล9วเหตุผลน้ําท�วมอีกแล9ว ตรงนี้ก็เปZนป1ญหาระยะยาว
ท�านต9องเตรียมงานไว9เลยว�าปYนี้ภัยแล9งอีก วัสดุปกรณ�ครบต9องไปช�วยชาวบ9านเลย  วันนี้ก็มีบ�อบาดาล บ�อ
บาดาลตัวเก�าน�ะทีแรกโครงการออกไปไม�ว�าจะเปZนโครงการสนับสนุนจากหลายๆ หน�วยงานเนี่ยมันเจาะให9 
70-80 เมตร ตอนนี้ก็ตื้นเขินหมด เพราะน้ําบาดาลมันหมดไงครับ แต�ว�าเคร่ืองจักรกลของเรา เปZน
เครื่องจักรกลท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสามารถเจาะลงไปใต9ชั้นหินได9 น้ําตรงนั้นก็ใช9กับประชาชนได9 ซ่ึงป1ญหาเรื่อง
น้ําตรงนี้ เรื่องน้ําดื่ม น้ําเย็นตรงนี้ก็สําคัญ แต�ผมรับปากว�าแผนการทํางานการวางระยะของแผน ให9มองระยะ 
5 ปY 10 ปYนะครับ โดยเฉพาะฝJายเรื่องโครงสร9างพื้นฐานครับ ขอบคุณครับ  
 
 
          /นายสุธีรพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะเสนอเพิ่มเติมครับ เชิญท�านบัณฑิตครับ 

นายบัณฑิต  สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภา ท�านผอ.แล9วก็ท�านรักษาการ เพื่อนสมาชิกสภาผู9ทรงเกียรติทุกท�านนะครับ    
ผมนายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตแม�สายนะครับ ก็วัน

นั้นน�ะครับ ประชาชนหรือผู9นําชุมชนทางเกาะช9างหรือศรีเมืองชุมที่ได9มีท�านรักษาการนะครับได9ไปดูแลความ
เดือนร9อนของประชาชนในพื้นที่นะครับ ซ่ึงท�านรักษาการและคณะไปเยี่ยมเยือนพื้นที่ ท่ีเดือดร9อนนะครับ ก็ได9
มีหนังสือจากท�านผู9ใหญ�บ9านหรือผู9นําชุมชนนะครับ ยื่นให9ทางท�านรักษาการเรียบร9อยแล9วนะครับ แล9วถ9า
ประจวบวันน้ันเราไปดูในพื้นที่จริง และป1จจุบันนี้รถเข9าไม�ได9ครับ ตามท่ีผมส�งข9อมูลให9กับท�านผอ.กองช�างได9
เรียบร9อยแล9วครับ ท�านผอ. ก็รับเรียบร9อยแล9วครับ จึงว�าน่ีคือเปZนบทเรียนที่พวกเราต9องได9รับในพื้นท่ี 
เนื่องจากหน9าฝน ก็อยากจะนําเรียนให9ท�านและทางกองช�างได9รับทราบของความเดือดร9อนของประชาชนนะ
ครับ การเดินทางน้ันในอนาคตคิดว�าช�วงการเก็บเก่ียวนะครับ ถ9าไม�มีการช�วยเหลือผมยืนกรานเลยครับ ว�าถ9า
ไม�ได9จริงๆ เรามีเหตุนะครับ และอีกประการหนึ่งเรื่องผักตบชวาอีก ตรงนี้ก็ในพื้นที่ผมก็มีพื้นท่ีเยอะแยะ
เหมือนกันนะครับ วันนั้นก็ทางนายอําเภอหรือผู9นําก็เข9าพื้นท่ีเหมือนกันคิดว�าหนักหนาสาหัสเหมือนกัน             
เวลานํ้าหลากข้ึนมานะครับ ผักตบชวามันลอยไหลล9นแล9วก็ทะลักไหลเข9าพื้นท9องนาครับ ทําให9ข9าว    ในนา
เสียหายครับ ตรงน้ีก็อยากจะให9นําพิจารณาในองค�กรของเราด9วยนะครับขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะเสนออีกไหมครับไม�มีนะครับผมก็ได9ดําเนินการตามระเบียบ

วาระครบถ9วนแล9วนะครับ ก�อนอ่ืนก็ต9องขออภัยทุกท�านที่การประชุมอาจจะค�อนข9างกะทันหันนะครับ แต�เนื่อง
ด9วยก็เปZนเรื่องของข9อระเบียบในการเลือกต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ซ่ึงต9อง
เลือกภายใน 15 วัน หลังจากตําแหน�งว�างลงนะครับ ซ่ึงก็เปZนมติการประชุมเร�งด�วนต9องขออภัยด9วย แล9วก็
ขอขอบพระคุณทุกท�าน ทางท�านสมาชิก ทางท�านปฏิบัติหน9าที่นายก ท�านหัวหน9าส�วนราชการทุกท�านนะครับ 
ที่ได9ให9ความร�วมมือในการประชุมสภาในคร้ังน้ีนะครับ ผมก็ขอเลิกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงรายขอบคุณครับ 
 
                                                          เลิกประชุมเวลา  16.25 นาฬิกา 
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  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
       (นายพงษ�ทร  ชยาตุลชาต) 
 
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
          (นายอําพล  เวียงสิมา) 
    
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
         (นายชัยยนต�  ศรีสมุทร) 
   
  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (นางอิสราง  อุดม) 
   
  (ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานุการ 
        (นายบัณฑิต  สุรินเปา) 
 
 
 
 
  รับรอง 

(ลงชื่อ)     ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 (นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�) 
 
 


